



สำนักงานรองอธิบดี (๓)
เลขที่รับ 130
วันที่ 10 มี.ค. 2560
เวลา ผู้รับ ป

สำนักบริหารกลาง
เลขที่รับ 380
วันที่ 10 มี.ค. 2560
เวลา 16:28 / ผู้รับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคดีภาษีอากร โทร. ๐๒ - ๑๔๒๒๗๔๕
ที่ ยธ ๐๘๐๙/๐๒๔ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอลงข่าวเกี่ยวกับภาษีอากร ในเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เรียน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผ่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (พันตำรวจตรี สุรียา สิงห์มงคล)

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เลขที่รับ 167
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๐
เวลา 16:51

สำนักงานคดีภาษีอากร ขออนุญาตลงข่าวที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ในเว็บไซต์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดังนี้

๑. ที่ประชุม สนช. ลงมติในวาระ ๓ เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต ด้วยคะแนน ๑๙๔ เสียง และงดออกเสียง ๔ เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป (เอกสารแนบ ๑)
๒. เอกชนขานรับนโยบายปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต (เอกสารแนบ ๒)
๓. กรณีรายจ่ายเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ (เอกสารแนบ ๓) พร้อมนี้ได้แนบบทความมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พันตำรวจโท

(พงศ์พร พรหมณ์แสนห์)

ผู้บัญชาการสำนักงานคดีภาษีอากร

เรียน อสพ.

เพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ต.

(สุรียา สิงห์มงคล)

รองฯ สพ. (๓)

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๐

อนุมัติตามเสนอ

พันตำรวจเอก

(ไพสิฐ วงศ์เมือง)

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๐

นายไพสิฐชัย สว่างวัฒนากร
รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

คุณไพ

พันตำรวจเอก

(นายไพสิฐชัย สว่างวัฒนากร)

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวน

๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐

พ.ต.ท.

(พงศ์พร พรหมณ์แสนห์)

ผบ.สศภ.

13 มี.ค. 2560

พันตำรวจเอก
พันตำรวจตรี
พันตำรวจตรี
พันตำรวจตรี
พันตำรวจตรี

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พงศพัทธ์ที่ 22 ธันวาคม 2559 17:59:49 น.

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่..) พ.ศ. เปิดเผยว่า ที่ประชุม สนช.ได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ด้วยคะแนน 194 เสียง และงดออกเสียง 4 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

โดยสาระสำคัญของกฎหมายเป็นการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต 7 ฉบับเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย ภาษีสรรพสามิต, กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต, กฎหมายว่าด้วยสุรา, กฎหมายว่าด้วยยาสูบ, กฎหมายว่าด้วยจัดสรรเงินภาษีสุรา, กฎหมายว่าด้วยไฟ และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต ที่ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลาช้านานแล้ว ทำให้บทบัญญัติบางส่วนไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน



ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะดวกของผู้ที่จะปฏิบัติ รวมทั้งส่วนราชการ ให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน มีความเป็นธรรม และไม่เกิดความลักลั่น เช่น การจัดเก็บภาษีสุรา เพราะที่ผ่านมามีการคิดจากหน้าโรงงานและหน้าด่านศุลกากร โดยจัดเก็บภาษีให้ยึดที่ราคาแนะนำหรือราคาขายปลีก

นายวรพล กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มุ่งให้รัฐบาลเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษี แต่ต้องการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับค่านิยามให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน ซึ่งภาษีบางอย่างมีการจัดเก็บเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเงินเฟ้อและเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตด้วย ซึ่งในร่างกฎหมายดังกล่าวได้มีบัญชีแนบท้าย โดยกำหนดเพดานพิกัดอัตราภาษีที่จัดเก็บสินค้าแต่ละชนิด แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องจัดเก็บไปตามอัตราภาษีนั้น เพราะขึ้นอยู่กับประกาศหรือกฎหมายกระทรวง แต่ไม่เกินเพดานที่ตั้งไว้

"ยอมรับว่าส่วนใหญ่ก็ปรับขึ้นให้เหมาะสมกับปัจจุบัน แต่ไม่กระทบกับคนส่วนใหญ่ เพราะเป็นการจัดเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือย และอบายมุข ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนหรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีการตั้งกองทุนเพื่อจัดสรรภาษีเพื่อรักษาสุขภาพที่เชื่อว่าจะได้รับผลกระทบจากสินค้าฟุ่มเฟือย และไม่เป็นประโยชน์กับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วย"นายวรพล กล่าว

--อินโฟเควสท์ โดย รรฎก/กษมาพร/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล: rachada@infoquest.co.th--

ว.เ

(นายพิสิฐชัย สว่างวัฒนากร)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวน

กรุงเทพฯ--29 ธ.ค.--Siam PR Consultant

เอกชนขนานรับนโยบายปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต ส่งเสริมรัฐฯ ชูโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงฐานการคิดภาษีจากราคานำโรงงานหรือราคานำเข้า มาเป็นราคาขายปลีกแนะนำ บนหลักการที่เป็นไปตามกลไกราคาที่เป็นอิสระของผู้ประกอบการ ไม่แทรกแซงการกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ พร้อมขง "กฎหมายลูก" ต้องสอดคล้องกับกฎหมายหลัก ตอบโจทย์การปฏิรูปภาษี ผู้ประกอบการสามารถขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่กระทบ-ผลกระทบผู้บริโภค นำรายได้เข้ารัฐ เดินหน้าร่วมกันทั้งสองฝ่าย



นางมลลิกา ภูมิवार ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีศุลกากรและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี คอนซัลต์ติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า หลักจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ... ไปเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา นับเป็นการแก้ไขโครงสร้างภาษีสรรพสามิตครั้งใหญ่ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านทางการรัฐออกมาผลักดันเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตนั้น ภาคธุรกิจทั้งหอการค้าไทย อเมริกัน และยุโรป ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นยอมรับและสนับสนุนในหลักการดังกล่าว โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าหลักการดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานหลักสากลที่ผู้ประกอบการสามารถยอมรับได้ โดยเฉพาะประเด็นการให้อิสระผู้ประกอบการในการตั้งราคาขายปลีกแนะนำที่จะนำมาใช้เป็นฐานภาษีใหม่ อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนยังเฝ้าติดตามความชัดเจนในกฎหมายลูกที่จะบังคับใช้ว่าจะตอบโจทย์ให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างเรียบง่าย โปร่งใส ลดปัญหาความขัดแย้งและทำให้การเก็บภาษีสรรพสามิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ผลกระทบให้ผู้บริโภคได้หรือไม่ประกอบด้วย 4 เรื่องหลักๆ ได้แก่

1. ฐานภาษี เนื่องจากกฎหมายให้สามารถเลือกได้ว่าจะเก็บจากมูลค่า (ad valorem) ปริมาณของสินค้า (specific) หรือจะเก็บทั้ง 2 แบบ ซึ่งกฎหมายลูกจะเป็นตัวกำหนด อย่างไรก็ตามกรณีสินค้าประเภทสุราและเบียร์ รัฐเสนอเก็บทั้ง 2 แบบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีในเชิงนโยบายการเก็บภาษีจากฐานที่เหมาะสมมากขึ้น
2. อัตราส่วนระหว่างการเก็บจากปริมาณของสินค้า (specific) และจากมูลค่า (ad valorem) ต้องสะท้อนวัตถุประสงค์การจัดเก็บ โดยการจัดเก็บตามปริมาณจะช่วยแก้ปัญหาผู้บริโภค down trading หรือการหันไปบริโภคสินค้าราคาถูก ซึ่งจะส่งผลดีต่อรัฐในด้านรายได้การจัดเก็บภาษี
3. อัตราภาษี ต้องประกาศปรับลดใหม่เป็นรายอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับฐานภาษีที่สูงขึ้น ไม่ผลกระทบให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภค อัตราที่จะออกมาต้องเรียบง่าย เสมอภาค เช่น การใช้อัตราเดียวกันทั้งหมดในแต่ละประเภทสินค้า (single rate)
4. การกำหนดราคาขายปลีกแนะนำ รัฐต้องทำให้กฎหมายลูกที่กำลังจะออกมาสามารถนำมาปฏิบัติและใช้ได้จริง โดยต้องให้อิสระในเรื่องการกำหนดราคาขายปลีกแก่ผู้ประกอบการและควรปกป้องข้อมูลที่สำคัญและถือเป็นความลับของภาคธุรกิจ ไม่ขัดต่อนโยบายการแข่งขันทางการค้าตามแนวทางการค้าเสรี ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในอนาคต ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีศุลกากรและการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ กล่าวสรุป

น.ช.ช

(นายพิสิฐชัย สว่างวัฒนากร)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวน

สุนทรีย์ จุงเสียด

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ตามที่รัฐให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่สามารถนำรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกิจการ (ต้องไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม) ในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มาหักเป็นรายจ่ายได้อีก 1 เท่าตามที่จ่ายจริงนั้น ผู้เขียนได้เคยนำเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นในประเด็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนดังกล่าวแล้ว ซึ่งท่านสามารถติดตามได้จากบทความเดิมทั้ง 2 ฉบับ[1]

สำหรับบทความฉบับนี้ผู้เขียนขอแนะนำเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติม ในประเด็นสำคัญกรณี "รายจ่ายเพื่อการลงทุน ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์" ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่าทุกท่านพอจะทราบอยู่แล้วว่าจะอะไรคือคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ แต่อย่างไรก็ตามการหักจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับทรัพย์สินดังกล่าวค่อนข้างมีความซับซ้อน ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอแนะนำเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเบื้องต้นในประเด็นดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการพิจารณาเมื่อสนใจซื้อคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ภายในปีนี้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

คำว่า "คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์" นั้น ประมวลรัษฎากรมิได้กำหนดคำนิยามไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงสามารถพิจารณาความหมายได้ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ดังต่อไปนี้

"คอมพิวเตอร์"[2] หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์

"โปรแกรมคอมพิวเตอร์"[3] หมายถึง คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดที่นำไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหรือเพื่อให้ได้รับผลอย่างหนึ่งอย่างใด

"ซอฟต์แวร์ (Software)" [4] หมายถึง ส่วนชุดคำสั่ง

"ฮาร์ดแวร์ (Hardware)" [5] หมายถึง ส่วนเครื่อง ส่วนอุปกรณ์

น. ใจ

(นายพิสิฐชัย สว่างวัฒนากร)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวน

สำหรับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยการหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้อีก 1 เท่า สำหรับทรัพย์สินดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559 นั้น ก็มีได้ให้คำหมายโดยกำหนดคำนิยามของคำว่า "คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์" ให้เป็นพิเศษ แต่ในเมื่อสิทธิในการหักจ่ายเพื่อการลงทุนฯ ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559 ใช้หลักเกณฑ์ทรัพย์สินนั้นต้องสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากรได้[6]

กรณีนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าน่าจะสามารถนำเอาความหมายของคำว่า “ทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์” ตามคำนิยามของหลักเกณฑ์การหักค่าเสื่อมและค่าเสื่อมราคาดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 มาพิจารณาเทียบเคียงเพื่อให้ทราบความหมายและขอบเขตของทรัพย์สินประเภทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้สิทธิหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559 ได้ ดังต่อไปนี้

“ทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์” หมายถึง เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกลใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ตลอดจนอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ อันได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องช่วยหรือเครื่องประกอบกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์[7]”

2. ต้องเป็นทรัพย์สินที่สามารถใช้สิทธิได้ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559[8] ดังนี้

2.1 เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์

2.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำหรับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ จัดอยู่ในประเภททรัพย์สินตามมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559 กำหนดไว้ และสามารถหักรายจ่ายได้อีก 1 เท่าตามที่จ่ายจริงโดยวิธีการเฉลี่ยในจำนวนเท่ากันในแต่ละรอบบัญชีต่อเนื่องกันตามประเภทของทรัพย์สิน[9] โดยพิจารณาได้จากตาราง ดังต่อไปนี้

ตารางสรุปประเภททรัพย์สินและการเฉลี่ยหักรายจ่ายเพิ่มได้อีก 1 เท่า

ลำดับ	ทรัพย์สิน	พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559	เฉลี่ยหักรายจ่ายเพิ่ม (รอบระยะเวลาบัญชี)
1	คอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์	มาตรา 3 (1)	5
2	ซอฟต์แวร์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์	มาตรา 3 (2)	3

เพื่อความเข้าใจผู้เขียนขอยกตัวอย่างทรัพย์สินแต่ละประเภท ดังนี้

1) คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop), จอภาพ, คีย์บอร์ด เป็นต้น

2) ซอฟต์แวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมพื้นฐานเพื่อการใช้งานสำนักงาน, โปรแกรมบัญชี[10] เป็นต้น

3. ผู้ประกอบการต้องจ่ายรายจ่ายเพื่อการลงทุนฯ ในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

น.พ.ช

(นายพิสิฐชัย สว่างวัฒนากร)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวน

ทรัพย์สิน	รอบเวลาบัญชี					
	หักรายจ่าย	2559	2560	2561	2562	2563
คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Laptop)	หักรายจ่ายเพิ่มได้อีก 1 เท่า ตามที่จ่ายจริง	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

2) กรณีแยกซื้อคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีเจตนาแยกซื้อทรัพย์สินดังกล่าวและระบุแยกรายการทรัพย์สินนั้นไว้ชัดเจนในใบกำกับภาษี กรณีถือเป็นการซื้อทรัพย์สินดังเช่นคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แยกจากกันอย่างชัดเจน

ตัวอย่างที่ 2

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามตัวอย่างที่ 1 หากบริษัท ก. แยกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาใหม่ (Laptop) ในราคา 40,000 บาท แยกจากโปรแกรมบัญชีใหม่ในราคา 10,000 บาท (ชำระราคาภายในปี 2559) โดยระบุแยกรายการทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในใบกำกับภาษีอย่างชัดเจน

- กรณีถือเป็นการซื้อทรัพย์สิน 2 ประเภทแยกจากกันอย่างชัดเจน ดังนี้

(1) ซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาใหม่ (Laptop) ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ สามารถเฉลี่ยหัก
รายจ่าย ฯ เพิ่มได้ 5 รอบระยะเวลาบัญชี

(2) ซื้อโปรแกรมบัญชีใหม่ ซึ่งถือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถเฉลี่ยหักราย
จ่าย ฯ เพิ่มได้ 3 รอบระยะเวลาบัญชี

พิจารณาได้จากตาราง ดังต่อไปนี้

ทรัพย์สิน	รอบเวลาบัญชี					
	หักรายจ่าย	2559	2560	2561	2562	2563
1. คอมพิวเตอร์ แบบพกพา (Laptop)	หักรายจ่ายเพิ่มได้อีก 1 เท่าตามที่จ่ายจริง	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2. โปรแกรม บัญชี	หักรายจ่ายเพิ่มได้อีก 1 เท่าตามที่จ่ายจริง	3,333.33	3,333.33	3,333.33	-	-
รวม		11,333.33	11,333.33	11,333.33	8,000.00	8,000.00

น.พ.ช

(นายพัชรชัย สว่างวัฒนากร)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวน

เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ประกอบการมีสิทธินำรายจ่ายเพื่อการลงทุน ฯ สำหรับค่าซื้อคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์มาหักเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนฯ เพิ่มได้อีก 1 เท่าตามที่จ่ายจริง นอกจากหักเป็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527 โดยผู้ประสงค์จะใช้สิทธิหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนดังกล่าว สามารถหักรายจ่ายเพิ่มได้อีก 1 เท่าทางภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน[13]

ทั้งนี้ รายจ่ายเพื่อการลงทุนฯ สำหรับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ นั้น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์รายจ่ายเพื่อการลงทุน ฯ มีประเด็นค่อนข้างซับซ้อนยากต่อการตีความ ดังนั้น ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษี ก็จะสามารถช่วยให้ท่านดำเนินการทางด้านภาษีได้อย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงในการถูกประเมินภาษีจากเจ้าหน้าที่สรรพากร นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษียังสามารถช่วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารหรือกฎหมายภาษีเพื่อให้ท่านได้รับทราบในประเด็นกฎหมายภาษีใหม่ๆ ที่สำคัญทุกประเด็น

สนใจบริการด้านที่ปรึกษาภาษี กรุณาสอบถามรายละเอียดบริการเพิ่มเติมได้ที่

02 - 6809753, 02 - 6809708, 02 - 6809760

[1] <http://goo.gl/1XWzZg> และ <http://goo.gl/iIPpS>

[2] พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554

[3] เฟิ่งอ่าง

[4] สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, <http://goo.gl/i9KKQ6>

[5] เฟิ่งอ่าง

[6] มาตรา 4 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559

[7] มาตรา 4 จัตวา วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145) พ.ศ.2527

W. S.

(นายพิสิษฐชัย สว่างวัฒนากร)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวน

[8] มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559

[9] ข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)

[10] ขั้อหารีอกรมสรรพากรเลขที่ กค 0702/6421 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2552

[11] มาตรา 4 (2) แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559 ประกอบกับมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 622) พ.ศ.2559

[12] มาตรา 65 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527

[13] มาตรา 4 (1) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)

น.ช.

(นายทีสุชัย สว่างวัฒนากร)
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์สืบสวนสอบสวน